



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร ๐๗๓-๔๙๔๐๖๔

ที่ ปน ๑๑๓๓/๓๑๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ ได้ติดตามการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ ได้จัดทำมาตรการ กรอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันการ รับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ และได้ออกประกาศ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จากการติดตามการรับสินบน ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว และบุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมในการรับสินบน ทั้งจาก ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโซเฟีย หะแหว)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ

(นายมะยาก็ สะมะแเอา)

สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี วัน/เดือน/ปี : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง : รายงานการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รายละเอียดข้อมูล : รายงานการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามรายละเอียด	
Link ภายนอก : https://sasukkapho.com/ หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ไชเพ็ญ หะแวง (นางสาวไชเพ็ญ หะแวง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง มะยาก็ สะมะแอ (นายมะยาก็ สะมะแอ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อิมรอน กะสุเมาะ (นายอิมรอน กะสุเมาะ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๗	